

บทโครงร่าง (Story Outline) ภาพยนตร์ เรื่อง โคตร รหัสลับ (THE CODE)

ผู้เขียน: สุทิน ชาวหินฟ้า – dfilm school. โทร. +668 8291 9232

วันที่ 29 มกราคม 2561

ความยาวเรื่อง: 100 นาที

แนวคิดของเรื่อง (theme): รหัสลับอันตรายสุดขยอตกอยู่แก่ผู้ใด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก บุคคลนั้นย่อมตกเป็นเป้าการสังหาร.

แนวภาพยนตร์ (genre): แอคชั่น (politic action)

ประโยคหลัก (premise): เกิดอะไรขึ้นกับ มนต์วี หรือ นาท ทหารเกณฑ์ ผู้ทำหน้าที่เดินหนังสือให้ท่านนายพลยุทธ เมื่อเขาล่วงรู้รหัสลับอันตรายสุดขยอตกของท่านนายพล.

เรื่องย่อ (synopsis): พลทหารมนต์วี ยงตระการจิต หรือ นาท ทหารเกณฑ์ที่สมัครมาทำหน้าที่ประจำหน้าห้อง ของท่านนายพลยุทธ พันธุ์ภาคภูมิ รัฐบาลเดินส่งหนังสือ ภายในสำนักงานของกรมกองของท่านนายพล. วันหนึ่งเขาเกิดล่วงรู้ความลับสุดขยอตก ของท่านนายพลโดยไม่ได้ตั้งใจ. เขาจึงตกเป็นเป้าสังหาร ของหน่วยทวินแอร์ว่า ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับการของ นายพลสิริ วันวิริยะ, หนึ่งในทีมงานผู้ก่อการปฏิวัติรัฐบาลของ นายพลอรรถ จิระวรการ นายกรัฐมนตรี. นาท จึงต้องหนีเอาตัวรอด และหาทางเข้าถึงตัว นายพลอรรถ ให้เร็วที่สุด ภายใต้การช่วยเหลือของ เจนนี สาวสวยนักแฮกเกอร์ บุตรสาวของ นายอนันต์ รัฐมนตรีที่อยู่เคียงข้าง นายพลอรรถ.

นาท ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เขาไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ได้เลย เพื่อมิให้ตกเป็นเป้าการติดตามสังหาร. สถานการณ์ กลายเป็นเกมการช่วงชิงเป้าหมาย ของหน่วยทวินแอร์ว่า กับ นาทและเจนนี ที่จะเข้าถึงตัว นายพลอรรถ ให้เร็วที่สุด. ฝ่ายนาทและเจนนี เสียเปรียบทุกด้าน โดยเฉพาะกำลังอาวุธ และโปรแกรมการติดตามเป้าหมาย แต่เจนนีก็อาศัยความสามารถส่วนตัว ในฐานะนักแฮกเกอร์ระดับโลก ซึ่งเคยผ่านการแฮกข้อมูลของทำเนียบขาว สหรัฐมาแล้ว. หักเหโปรแกรมการควบคุมสถานการณ์ ของหน่วยทวินแอร์ว่า. ในที่สุด นาทก็เข้าถึงตัว นายพลอรรถก่อน แค่เสียวินาที. เหตุการณ์จึงพลิกผัน นำไปสู่ การกอบกู้สถานการณ์ ของนายพลอรรถ เพื่อมิให้เกิดสงครามกลางเมือง.

โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (Plot Structure)

องค์ 1

ที่บ้านหลังหนึ่ง ในย่านชานเมือง มีเด็กหญิงวัยรุ่นหน้าตาดี ผู้หนึ่ง ชื่อ **เจนนี่** อายุราว 14 ปี ผิวขาว ร่ามสูง ท่าทางเก่งก้ำกึ่งเหมือนผู้ชาย กำลังได้เตียงกับเพื่อนชาย 2 คน **เนย** กับ **เนม** ซึ่งเป็นพี่น้องกัน และเป็นเจ้าของบ้าน ในการแก้ปัญหาโปรแกรมคำสั่ง ของเครื่องบินโดรน บังคับหุ่นยนต์ของ 2 พี่น้อง ให้ทำงานตามคำสั่ง. พวกเขาไม่สนใจ การรายงานข่าวจากทีวี ในการเชิญชวนประชาชน ให้ไปร่วมงานมหกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แห่งชาติ.

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ชัดจังหวะของพวกเขา, เป็นเสียงของพ่อของ เจนนี่ เรียกให้ เจนนี่ รีบกลับบ้าน เพื่อไปรับน้องที่งานมหกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ท่ามกลางเสียงบ่นของเธอ ว่าเป็นอุบายของพ่อที่จะให้เธอไปร่วมงาน ที่เธอเห็นว่าน่าเบื่อ. เพราะในงานมีแต่เทคโนโลยีเก่า ล้าสมัย และเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ สร้างเกม หรือโปรแกรมขึ้นมาหลอกเด็ก ๆ ไม่สร้างสรรค์.

ในงานมหกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนักเรียน และผู้ปกครอง ให้ความสนใจ ต่างพานบุตรหลาน เข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน่น. เด็กชาย มั่นสวี่ ยงตระการจิต หรือที่เพื่อนๆ เรียกว่า **นาท** ได้แสดงความอัจฉริยะในการอ่านรหัสลับ ด้วยวัยแค่ 12 ปี เขาสามารถเล่นเกมถอดรหัสลับ กับคู่แข่ง ซึ่ง เป็นนักเรียนรุ่นพี่ในระดับชั้นมัธยมปลาย ได้ชัยชนะทุกครั้ง จนก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ท่ามกลางการกล่าวขวัญ และการต่อรอง ของครูและผู้ปกครอง ในการคว้าชัยชนะของรอบสุดท้าย และเขาก็ทำได้สำเร็จ.

ระหว่างการชิงชัยชนะรอบสุดท้าย เจนนี่ กำลังชะง่อมองหาน้องชาย และโทรทัศน์สถานที่ที่จะพบกัน.

หลายนาที่ต่อมา ที่โรงอาหาร น้องชายของเจนนี่ เดินเคียงคู่มา กับ นาท ในฐานะเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในมือของนาท ถือกล่องรางวัลที่เขาได้รับ น้องชายของเจนนี่ แสดงความชื่นชม ที่เพื่อนของเขา ชนะคู่ต่อสู้รุ่นพี่ได้ไม่ยาก แต่เจนนี่ไม่สู้จะสนใจ ในรางวัลที่ นาท ได้รับมาสักเท่าไร.

เจนนี่ แสดงภูมิปัญญาทับถม นาท ด้วยประเด็นคำถามที่ว่า **รู้ไหมว่า สิ่งที่อยู่ชนะทั่วโลก ไม่สามารถทำได้เลย คืออะไร?** ขณะนาทครุ่นคิดอยู่. เธอก็พูดแทรกขึ้นมา มันก็คือรหัสลับ ที่นาทไม่สามารถแก้ได้. สร้างความงุนงงแก่นาท ก่อนที่ เจนนี่ จะลากตัวน้องชายกลับบ้านไป.

10 ปี ต่อมา

นาท ได้รับการเกณฑ์ทหาร หลังเรียนจบปริญญาตรี ขณะนั้น ประเทศไทย อยู่ในห้วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมาก ซึ่งบริหารโดย รัฐบาลทหารของ **นายพลอรอด จิระวรการ** นายกรัฐมนตรี.

นายพลอรอด ถูกกลุ่มนายทุนที่สูญเสียผลประโยชน์ จากการดำเนินนโยบายบริหารประเทศของเขา ทุ่มโจมตี ให้ร้ายเขา ว่าเป็นเผด็จการ และเรียกร้องให้เขาลาออก ประกาศให้มีการเลือกตั้งเสรี แต่เขาประเมิน

สถานการณ์แล้วว่า สาเหตุของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นเพราะผลพวงของวงจรถุนนิยม-บริโภคนิยม ที่อาจสร้างปัญหาไม่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อีกสาเหตุหนึ่งคือ เป็นแผนล้มรัฐบาลของกลุ่มทุน ที่คอยฉวยโอกาสเข้ายึดครองประเทศนี้. กลุ่มทุนใหญ่กลุ่มนี้ ไม่พอใจในแนวนโยบายของเขา. อุปสรรคอีกประการหนึ่งของ นายพลอรอด คือ อำนาจที่สนับสนุนเขา เริ่มแปรพักตร์ นับว่าเป็นโจทย์ที่ยากที่สุด ในการประคับประคองอำนาจที่กำลังอ่อนแอ.

นายพลอรอด มีนาย**อนันต์ ตระกูลเศรษฐการ** เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ อยู่เคียงคู่เขา และเป็นคนที่เขาไว้ใจมากที่สุด. แม้ว่านายอนันต์ มีโชทหาร แต่เขาก็ผ่านสมรภูมิในการช่วงชิงอำนาจ ของรัฐบาลต่างๆ มาหลายยุคสมัย และเขามักจะได้รับคามไว้วางใจจากผู้นำรัฐบาลเสมอ. นายอนันต์ พยายามควบคุมสถานการณ์เศรษฐกิจ ด้วยผลงานเคยเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวง เขาจึงเป็นขุนพลอีกผู้หนึ่ง ที่คอยค้ำบัลลังก์ ให้แก่รัฐบาลของนายพลอรอด เขาจึงกลายเป็นเป้าเกลียดชังอีกผู้หนึ่ง ของกลุ่มทุนที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม.

องค์ 2

นโยบายของนายพลอรอด เป็นการเอาใจคนระดับล่าง และระดับกลาง ซึ่งทำให้ คนระดับบน ที่เป็นคนมีเงิน และกลุ่มทุนใหญ่ สูญเสียโอกาสและผลประโยชน์ ที่ได้เคยได้เปรียบมานาน กลายเป็นปมขัดแย้ง สร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มทุนต่างๆ. พวกเขาจึงรวมตัวกันระดมทุน เพื่อสร้างกลุ่มมวลชนขึ้นมาต่อต้านรัฐบาล. แต่นายอนันต์ รู้ทันเกมของกลุ่มทุนดังกล่าว จึงเปิดทางให้กลุ่มคนชั้นกลาง ร่วมกับสมาพันธ์ต่างๆ ซึ่งมาจากมวลชนคนระดับล่าง รวมตัวกัน นับว่าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนจน, นั่นกลายเป็น กองสนับสนุนรัฐบาลไปโดยปริยาย.

ที่ห้องบัญชาการ ของ**นายพลยุทธ พันธภาคภูมิ** แม่ทัพภาคพิเศษ ได้รับโทรศัพท์ของ คนใกล้ชิดผู้หนึ่ง ให้รีบทหารเกณฑ์ผู้หนึ่ง ไว้คอยรับใช้ เป็นเด็กมาจากชนบท นิสัยดี ไว้ใจได้. นายพลยุทธ จึงสั่ง**จำเชิด** เลขานุการ ให้เป็นผู้อบรม สั่งสอน ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ. ทหารเกณฑ์ผู้นั้น คือ พลทหารมนัสวี ยงตระการจิต หรือ นาท มาทำหน้าที่ ประจำหน้าห้อง ของท่านนายพลยุทธ คอยช่วยงานเดินส่งหนังสือ ภายในสำนักงานของกรมกอง ของท่านนายพล.

หนึ่งเดือนผ่านไป สถานการณ์ของประเทศ ส่อเค้าไม่ดี เพราะมีการชุมนุมประท้วงของประชาชนสองฝ่าย คือฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล และฝ่ายต่อต้านรัฐบาล. นายพลยุทธ สนทนาเรื่องลับเรื่องหนึ่ง กับ **นายพลสิริ วันวิริยะ** ผู้บัญชาการหน่วยทวินแอร์รี่ หน่วยจู่โจมพิเศษของกองทัพ เกี่ยวกับ สถานภาพของรัฐบาล.

นายพลยุทธ เห็นว่า ถึงเวลาต้องปฏิบัติการ และเป็นปฏิบัติการลับสุดยอด, ความลับสุดยอด ไม่อาจไว้วางใจใครได้เลย. เขายื่นซองเอกสาร “ลับที่สุด” ส่งให้ จำเชิด และกำชับให้นำส่งถึงมือของ นายพลสิริ โดยเร็วที่สุด.

เส้นทางที่จะไปยังสำนักงานของ นายพลสิริ ต้องผ่านฝูงชน ที่กำลังจะเผชิญหน้ากัน ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจาก การเดินฝ่าฝูงชนแทรกผ่านออกไป. จำเชิด ซ่อนซองเอกสารติดตัวอย่างมิดชิด เดินตรงเข้าไปยังฝูงชน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ของนายพลอรอด. นายพลอรอด สั่งกำชับให้ รัฐมนตรีมหาดไทย นำตำรวจปราบปรามจลาจล ออกไปควบคุมฝูงชน ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล และสั่งกำชับ นายพลเอกรัฐ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ นำทหารส่วนหนึ่ง ออกไปควบคุมฝูงชน ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล สักก็ให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่าย ตั้งอยู่กันที่ อย่าให้เคลื่อนที่ไปเผชิญหน้ากัน. และอย่าใช้ความรุนแรง โดยไม่จำเป็น.

แต่ดูเหมือนว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ ทหารและตำรวจปราบปรามจลาจล จะเอาไม่อยู่. กลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาล เคลื่อนตัวเข้าไป เกิดการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล. หน่วยกล้าตายของกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาล เริ่มใช้ความรุนแรงก่อน ทำให้เกิดการปะทะกันด้วยอาวุธกระบอก ชดหน้า

นาท จำเป็นต้องผ่านเส้นทางวิกฤตเส้นนี้ เพื่อไปทำงาน วันนี้เขาไปทำงานสาย เพราะติดกลุ่มผู้ชุมนุมขวางกั้นอยู่นานเป็นชั่วโมง และเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด้วยแล้ว เขายังต้องระวังตัว เพราะแต่งกายเป็นทหาร อาจสร้างความเข้าใจผิดกับผู้ประท้วงได้. นาท พยายามแอบซ่อนตัว ในมุมตึก หรือพุ่มไม้ข้างถนน

นายพลยุทธ ได้รับรายงาน อุปสรรคในการปฏิบัติการจากจำเชิด รู้สึกเป็นกังวลกับสถานการณ์ของเขา จำเชิด อาจไปไม่ทันเวลา.

จำเชิดกำลังฝ่าฝูงชนที่กำลังต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรง. ในอีกด้านหนึ่ง นาท ก็พยายามหลบเลี่ยงฝูงชนกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในมุมตึกแห่งหนึ่ง เขาสังเกตเห็น จำเชิด กำลังจะฝ่าออกไปพ้นจากกลุ่มคน ที่กำลังยึดอยู่กับแรงต้านของแถวทหาร. นาท มองเห็น จำเชิดถูกตีที่หัว และถูกยิงที่บริเวณขา มันเป็นกระสุนลูกหลงมาจากทิศทางไหน ไม่รู้. นาท ตัดสินใจถอดเสื้อพลทหารเกณฑ์ ที่สวมอยู่ออกทิ้งไป เหลือแค่เสื้อคอกลม ระบายความชุ่มชื้น ไปจนถึงร่างของ จำเชิด แล้วลากร่างของเขา ให้หลบห่างออกจากรัศมีอันตราย แต่เสียงปืนดังขึ้นหลายนัด ฝูงชนเริ่มแตกฮือ แต่บางส่วนยังคงคนเกาะกันหนาแน่น

นาท สังเกตเห็น กลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล เป็นฝ่ายล่าถอยมากกว่า ขณะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ยังคงใช้ความรุนแรง จนทหารจำเป็นต้องยิงขึ้นฟ้า รถฉีบน้ำเริ่มตั้งขบวน. เสียงเรียกของ จำเชิด ชัดแจ้งหวนการสังเกตการณ์ของ นาท. เขายื่นซองเอกสารยัดใส่ในมือของนาท แล้วสั่งกำชับว่า ให้รีบนำส่งให้ถึงมือ นายพลสิริ โดยเร็วที่สุด ส่วนเขาคงไปต่อไม่ได้. จำเชิด รีบบอกไล่ให้นาทไปโดยเร็ว และ ลืมบอกไปว่า นี่คือการจลาจล ห้ามบอกใคร.

นาท หลบไปอยู่ในมุมที่ค่อนข้างปลอดภัย โทรถึงบ้าน บอกเล่าสถานการณ์ของตัวเองในตอนนั้น. และนาทก็ไม่ลืมจะโทรเข้าสำนักงาน เพื่อบอกเลขที่ทำงานนายพลว่า ตนเองอาจมาทำงานสาย แต่คนที่รับสายคือท่านนายพลยุทธ และได้รับแจ้งว่า เขาจำเป็นต้องรับภารกิจส่งสาร ต่อจาก จำเชิด. ยิ่งสร้างความกังวลใจ

ให้แก่ นายพลยุทธ มากขึ้น เพราะไม่มั่นใจว่า รหัสลับจะปลอดภัยหรือไม่.

นายพลยุทธ จึงรีบโทรสั่ง เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง ให้รีบตรวจจับสัญญาณ เพื่อติดตามตัวนาท อย่าให้คลาดสายตา และสั่งให้ตรวจสอบประวัติของเขาโดยด่วน ได้คำตอบแล้วให้รีบรายงานทันที.

เทคโนโลยีการสื่อสารที่กองทัพนำมาใช้ขณะนี้ คือ การติดตามบุคคลเป้าหมาย จากการตรวจจับสัญญาณ จากคลื่นกระแสไฟฟ้าระหว่างแบตเตอรี่กับแผงวงจรในโทรศัพท์ เป็นนวัตกรรมใหม่ แต่ยังคงอาศัยช่องรับส่งสัญญาณดาวเทียมอยู่นั่นเอง. ส่งผลให้ โทรศัพท์ที่นาทใช้อยู่ กลายเป็นจีพีเอส ให้หน่วยข่าวกรอง ใช้ระบุตำแหน่งของเขาตลอดเวลา โดยที่นาทไม่รู้ตัวเลย.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังคงประชุมกันอย่างตึงเครียด. นายอนันต์ รับโทรศัพท์จากลูกสาว ที่เพิ่งเดินทางออกจากสนามบิน เพื่อเดินทางเข้าบ้าน. เธอทราบข่าวจกล้มรถชนแล้วว่า สถานการณ์การชุมนุมประท้วงรัฐบาล ยังคงดำเนินอยู่ ทำให้เธอเป็นห่วงพ่อ. อนันต์ สั่งกำชับให้ลูกสาวรีบกลับบ้านโดยเร็ว และไม่ต้องออกไปไหน

หน่วยข่าวกรอง ทราบรายละเอียดประวัติของนาทแล้ว เขาเป็นคนฉลาด ในการถอดรหัสลับต่างๆ เจ้าหน้าที่รายงานต่อนายพลยุทธ ทันที ทำให้นายพลยุทธ ไม่ได้วางใจนาท ขึ้นมาทันที. เขาออกคำสั่ง ให้ทหารหน่วยข่าวกรอง นำเฮลิคอปเตอร์ ค้นหาตัวนาทให้พบ แล้วสั่งกำชับให้ทหารหน่วยจู่โจมสองนาย เข้าไปชิงเอาซองเอกสารจากนาท แล้วทำลายทันที และให้สังหารเขาทิ้งตามไปด้วย.

บนท้องฟ้า ปรากฏเฮลิคอปเตอร์ บินวนเวียนเหนือกลุ่มผู้ชุมนุม. สายตาของหญิงสาวผู้หนึ่ง จับจ้องมองมันอยู่ เธอจำเป็นต้องฝ่าวงล้อม แล้วผ่านออกไปให้ได้เช่นกัน เนื่องจากเธออยู่ในทำเลที่สูงกว่าเล็กน้อยมองเห็น ชายหนุ่มผู้หนึ่ง ดูเหมือนกำลังวิ่งหนี การไล่ติดตามของเฮลิคอปเตอร์ลำนั้น.

นาท เพิ่งรู้ว่า ตนเองกำลังถูกไล่ล่า เพราะเขาถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ ที่อยู่ข้างบน. เขาจำเป็นต้องวิ่งหลบซ่อนหาที่กำลังไปด้วย. นาท ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่า เฮลิคอปเตอร์ ตามไล่ยิงเขาทำไม

อีกด้านหนึ่ง ไม่ห่างจากตัวเขา มีบุรุษชุดดำสองคน กำลังเดินแหวกว่ายฝูงคน เพื่อตามหาใครบางคน

หญิงสาว สังเกตเห็น ชายชุดดำสองคน กำลังตรงไปที่ ชายหนุ่มคนนั้น แล้วเกิดการขัดแย้งของบางอย่าง ขณะที่เธอ ก็เพิ่งหลุดพ้นออกมาจากฝูงคน ที่เบียดเสียดกันขุมนุน จนทำให้เธอพลัดหลงเข้าไปในซอยค่อนข้างเปลี่ยวแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นซอยเดียวกับที่ ชายหนุ่มผู้นั้น กำลังถูกชายชุดดำสองคนรุมทำร้าย. หญิงสาว รู้สึกสับสนทิศทาง ไม่รู้จะไปทางไหนดี สถานการณ์นำพาให้เธอ เข้าไปใกล้กับเหตุการณ์ชายชุดดำรุมทำร้ายเด็กหนุ่ม.

นาท เสียจังหวะหลบหลีก ถูกชิงเอาเอกสารไป และถูกเตะที่ข้างลำตัว จนตัวงอ ขณะที่ชายชุดดำอีกคนหนึ่งกำลังตีไฟแช็คจะเผาเอกสาร หญิงสาว โผล่มาจากที่ซ่อน พร้อมท่อนเหล็กแป้นขนาดเหมาะมือ ฟาดไปที่ด้านหลังของชายชุดดำที่กำลังตีไฟแช็ค เป็นการหักเหความสนใจ ของชายชุดดำอีกคน เขาหันหน้ามา

มอง และเป็นจังหวะเดียวกับ ท่อนเหล็กพาดเข้าที่ใบหน้าเต็มๆ ชายชุดดำคนแรกที่ถูกตี เซดลาไป พอได้สติ ก็คว่ำป็นออกจากกระเป่า แต่ก็ซ้ำเกินไป ท่อนเหล็กถูกพาดกระหน่ำลงไปที่ก้านคอซ้าย หมดโกลาสหนี และ ลื่นฤทธิ์ในคอนั้น.

เมื่อเหตุการณ์เฉียดตาย ผ่านพ้นไป, หญิงสาวหยิบซองเอกสารที่พื้น ส่งให้ นาท เขาและเธอ แนะนำตัว. นาท จำได้ว่า หญิงสาวผู้ช่วยชีวิตเขา คือ เจนนี่ นั่นเอง จากกันไปสิบปีจำแทบไม่ได้. เจนนี่บอกว่า ต้องการหาทางกลับบ้าน นาท ก็ต้องการไปส่งหนังสือ เจนนี่ เล่าว่า เธอไปอยู่อเมริกาหลายปี ไม่ได้กลับ เมืองไทยเสียนาน พอถึงบ้าน ก็สับสนเรื่องเส้นทางนิดหน่อย นาท บอกว่า เขารู้เส้นทางพวกนี้ดีว่า มันไปทางไหนได้บ้าง

ยังไม่ทันที่พวกเขาจะเคลื่อนกายย้ายกัน กระสุนปืนจากเฮลิคอปเตอร์ลำนั้น ก็ยิงสาตกระสุนมาที่เขา สองคน จนต้องหาที่หลบกันซุกมุน.

นาท พา เจนนี่ หลบซ่อนไปทางคลองน้ำ ซึ่งเขาต้องไปส่งหนังสือก่อน เจนนี่ จึงจำใจต้องติดตามไปด้วยกัน เฮลิคอปเตอร์ ยังคงบินวนเวียน ไล่ล่าชายหนุ่มและหญิงสาวอยู่.

นายพลยุทธ สั่งให้นายทหารอีกผู้หนึ่งที่ไว้ใจ ส่งรหัสลับชุดที่สอง ไปยังนายพลสิริ อีกครั้งโดยด่วน

นาทกับเจนนี่ ประสบอุปสรรค ไม่สามารถไปยังจุดหมายได้ ทำให้เขาทั้งสอง ต้องเบี่ยงเบนจุดหมาย ไปเส้นทางอื่น ที่ปลอดภัยกว่า นั่นคือ แอบลอดคูโมงคี่ใต้ดิน ลอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปอีกฝั่งหนึ่ง. ทำให้ภารกิจส่งหนังสือของนาท ต้องล่าช้าออกไปมาก

นายพลสิริ อานรหัสลับที่เพิ่งได้รับมา ออกคำสั่งปฏิบัติตามแผนทันที. เขาสั่งให้ทหารหน่วยทวินแอร์โรว์ ชุดหนึ่ง พร้อมเครื่องบินโครนสังหาร นำทางไปก่อน ค้นหาเป้าหมาย คือ นายพลอรรด แล้วสังหารเขาเสีย.

ที่ปรึกษา คณะรัฐมนตรี มีตางสังหรณ์ไม่ดี จึงแนะนำให้เลิกประชุม และย้ายบุคคลสำคัญ ไปรวมกันในที่ปลอดภัย คือ ห้องประชุมลับ นายอนันต์ เห็นด้วยทันที ทำให้นายพลอรรด รีบสั่งการ อพยพทันที ก่อนจะสายเกินแก้.

นายพลยุทธ ประสานแผนปฏิบัติการกับ นายพลสิริ เป็นที่เข้าใจกันดีแล้ว ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์ รีบสังหาร บุคคลเป้าหมายโดยด่วน.

ขณะอยู่ในอุโมงค์ นาท เล่าเรื่องราวของตนเอง ก่อนที่จะถูกเลือกมาเป็นทหารเกณฑ์. พ่อของเจนนี่ ส่งเธอไปเรียน ด้านโปรแกรมเมอร์ ตามที่เธอชอบ ที่สถาบัน MIT. อยู่ที่นั่น ห้าปี ได้กลับบ้าน สองปีครั้ง อยู่ที่นั่น ได้เจอคนเก่งๆ รู้สึกชอบและสนุก เลยอยู่ต่ออีกห้าปี เพื่อหาประสบการณ์. เธอเล่าว่า เคยแฮกข้อมูลของทำเนียบขาว สหรัฐมาแล้ว แต่ตัดสินใจไม่ได้ก่อนจะถูกจับได้ ทำไปเพื่ออยากลองอยากรู้เท่านั้นเอง. เธอยังไม่จบ อนันต์ พ่อของเจนนี่โทรเข้ามา เพราะเป็นห่วงลูกสาว เจนนี่บอกพ่อว่า ยังไม่ถึงบ้าน เสียงพูดของอนันต์. ทำให้เจนนี่ จับได้ว่า สถานการณ์ของพ่อคงไม่ดี. พอตีพวกเขา โผล่พ้นจากอุโมงค์มากอีกฝาก

หนึ่ง ของแม่น้ำเจ้าพระยา ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากข้างบน แต่มีลูกกระสุนกระดอน มาเกือบถูกพวกเขา. นาท จึงรีบฉุดมือของ เจนนี่ หลบเข้าไปข้างในอุโมงค์อีกครั้ง. เจนนี่ สงสัยว่า ผู้ที่ถูกตามล่า เป็นเธอหรือนาท กันแน่.

เจนนี่ ถามว่า ก่อนหน้านี้ นาท ไปทำอะไรมา เขาเล่าว่า เขาทำงานรับส่งหนังสือ ให้กับท่านนายพล ยุทธ แต่วันนี้ เขาไปทำงานไม่ทัน ท่านอาจให้จำเข็ดทำงานแทนก็ได้ บังเอิญเขาพบจำเข็ด สถานการณ์ของ เขาแย่ จึงรีบเอกสารต่อจากจำเข็ด ให้ไปส่งให้ถึงมือ ของนายพลสิริ. เจนนี่ จึงโทรถามพ่อว่า ความสัมพันธ์ ระหว่าง นายพลอรรถ กับนายพลยุทธ เป็นอย่างไร อนันต์ตอบว่า ช่วงหลังมีความขัดแย้งกัน.

เจนนี่ ครุ่นคิดชั่วครู่ แล้วบอกให้นาท เปิดอ่านรหัสในเอกสารทันที. นาท รีบอ้อ อ้างว่าเป็นกฎของทหาร แต่เจนนี่เตือน นี่คือความเป็นความตายของพวกเขาสองคน รหัสลับนี้ อาจเป็นทางออกให้แก่พวกเขาก็ได้. นาท จึงยอมเปิดออกดู ... เจนนี่ไม่เข้าใจรหัสภาพ ที่ปรากฏบนกระดาษนั้น นาทก็เช่นกัน แต่เขามีปฏิภาณ ดีกว่า ในการอ่านรหัสลับ. เขาขอยืมกระจกส่องหน้าของเจนนี่ เขาอ่านสันกระจก มาวางทาบขวาง แผ่นกระดาษ เพื่อให้มองเห็นภาพสะท้อนกลับในกระจก ... เจนนี่ยังไม่เข้าใจอยู่ดี แต่สำหรับ นาท เขารู้แล้วว่า คำตอบมันอยู่ที่นั่น.

เขารู้สึกตกใจมาก บอกกับเจนนี่ว่า มันคือ โคตรรหัสลับ คำสั่งสังหาร ท่านนายพลอรรถ.

ไม่ต้องคิดอะไรมากไปกว่านี้ เจนนี่ รีบคว้าโทรศัพท์ในมือของเขา ขว้างไปยังผนังอุโมงค์ จนพังยับ. นาท โกรธเจนนี่มาก ที่ทำเช่นนั้น. แต่เธอไม่สนใจ กลับให้เหตุผลว่า โทรศัพท์ของเขา นั้นแหละ คือตัวชี้เป้าว่า เขาอยู่ตรงไหน. มีน่าละ เฮลิคอปเตอร์ จึงตามมาติดๆ.

ทีมอนิเตอร์ ของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง สัญญาการติดตาม บุคคลเป้าหมาย หายไป

นาท ยังไม่ทันหายโกรธดี ที่เธอขว้างโทรศัพท์ทิ้ง แล้วยังถูกเธอปรามาส ว่าโง่ ซ้ำอีก ทำให้เขาโกรธ ขึ้นมาจริงๆ. เจนนี่ เตือนสติเขาว่า แค่นี้ยังเดาสถานการณ์ไม่ออกถือว่า นายพลอรรถ กำลังจะถูกรัฐประหาร โดยนายพลเพื่อนซี้ของเขานั้นแหละ. คราวนี้ นาท เข้าใจขึ้นมาทันที กล่าวขอโทษเธอ. ที่โง่ไปจริงๆ.

พนักงานบนเฮลิคอปเตอร์ รายงานไปที่ ศูนย์ข่าวกรองว่า บุคคลเป้าหมาย ชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง ยังคง อยู่ด้วยกัน พวกเขาได้รับคำสั่งเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการสังหาร เพิ่มเป็นสองคน.

เจนนี่ รู้สึกเป็นห่วงพ่อขึ้นมาทันที จึงโทรถึงพ่อ ให้รับหาทางหลบหนีออกไปจากที่นั่น เพราะพ่อกำลัง ตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย วางสายเสร็จ คาคว่าเฮลิคอปเตอร์ คงสับสนแล้วว่า พวกเขาสองคนอยู่จุด ไหนกันแน่ เพราะสัญญาณติดตาม ถูกทำลายไปแล้ว เธอจึงชวนนาท ออกไปยังปากอุโมงค์ อีกครั้ง. แต่ คราวนี้ ก็ยังมีเสียงปืนดังขึ้นมาอีก พวกเขาสองคน จึงหลบเข้าไปข้างในอีกครั้ง.

คราวนี้ มีเสียงคนวิ่งไล่ตามเธอมาห่างๆ เธอกับนาท จึงพากันวิ่งหลบไปอีกทางแยกหนึ่ง เธอบอกกับ นาทว่า สัญญาณโทรศัพท์ของเธอ ก็ถูกจับได้เช่นกัน. ไม่ต้องคิดอะไรมากไปกว่านี้ นาท รีบคว้าโทรศัพท์ใน

มือของเจนนี ขว้างไปยังผนังอุโมงค์ แต่โชคดี ที่มันหล่นไปบนถังขยะ ยังไม่พัง. เจนนี ต่ำ นาท ว่าโง่อีกแล้ว แต่ไม่อธิบายมากไปกว่านี้. เธอรีบไปคว้าโทรศัพท์ของเธอขึ้นมา แล้วรีบแกะเอาแบตเตอรี่ออก รอลักครู่ แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ เธอบอกว่า เหนี่งนี้สัญญาณก็ถูกตัดขาดจากคนพวกนั้นแล้ว. นาท ถามแย้งว่า แล้วทำไมไม่ขว้างทิ้งไป เพราะตอนนี้หมดประโยชน์แล้ว ขึ้นเอาไว้ใช้ก็จะกลายเป็นเครื่องชี้เป้า. เธอปฏิเสธ บอกว่า มันยังมีประโยชน์ ที่นาทยังไม่รู้ เธอออกกับนาทว่า หน่วยข่าวกรอง อาจใช้เทคโนโลยีใหม่ ในการตรวจจับสัญญาณ จากคลื่นไฟฟ้าของแบตเตอรี่ กับแผงวงจรของเครื่องรับโทรศัพท์ เรื่องนี้เธอรู้มาตั้งนานแล้ว. นาท ชมเจนนีว่า เก่งนะ รู้ทุกเรื่อง เจนนีว่า มีอยู่เรื่องเดียวที่เธอไม่รู้ คือ ทางกลับบ้าน.

คราวนี้ พวกเขาสองคน ต้องฉีกกำลังเป็นหนึ่งในเดียว เจนนีเป็นห่วงพ่อ ต้องการพาพ่อออกมาจากที่นั่น. นาทต้องการบอกความจริงกับ นายพลอรรถ.

เมื่อไม่มีสัญญาณใดๆ ระบุตำแหน่งเป้าหมายบนมอนิเตอร์ นายพลยุทธรู้สึกโกรธมาก / ทางด้านนายพลสิริ ยังคงกำชับ ให้เครื่องบินโดรนของหน่วยสังหาร รับผิดชอบภารกิจให้เสร็จโดยเร็ว

ขณะที่ โดรน กำลังบินค้นหา และใกล้เข้ามาหมายเข้าไปทุกที. นาทกับเจนนี ก็อยู่ไม่ห่างเป้าหมายเช่นกัน. เจนนี เห็นเครื่องบินโดรนสังหารแล้ว เธอจึงคว้าโทรศัพท์ของเธอขึ้นมา เปิดเครื่อง ทำมากลางความวิตกกังวลของ นาท ว่าอาจถูกจับสัญญาณได้. เจนนีอธิบายให้นาทฟัง พร้อมปฏิบัติการเหนือกว่านักแฮกเกอร์จะทำได้. แต่เธอทำได้ เธอเปิดฟังก์ชันสแกนหา ชุดคำสั่งควบคุมโดรนสังหาร ขณะที่มันมองเห็นเป้าหมายชัดเจน. เจนนี ทำการแฮกเข้าควบคุมโดรนลำนี้ได้สำเร็จ และเธอก็มองเห็นเป้าหมายชัดเจนเช่นกัน. เจนนี พุดผ่านโทรศัพท์สื่อสารกับพ่อไปด้วย สั่งกำชับขอให้พ่อ รีบพานายพลอรรถ เพียงสองคนเท่านั้น ไปพบกันที่อนุสาวรีย์ หอวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายในยี่สิบนาที เลิกการติดต่อ โดยไม่รอฟังคำตอบจากพ่อ.

ที่ห้องควบคุมของหน่วยข่าวกรอง สัญญาณภาพจากโดรน ในมอนิเตอร์ที่หายไปเมื่อครู่ กลับคืนมาแล้ว พวกเขาได้เห็นเป้าหมายสังหารชัดเจน.

อนันต์ รีบไปกระซิบข้างหูของนายพลอรรถ

โดรนสังหาร บินขยับตำแหน่ง มาหยุดที่หน้าต่างของห้องประชุมลับ

อนันต์ กับ นายพลอรรถ พากันเดินไปที่ประตูลับ และออกไปจากที่นั่น. เพียงแค่เสี้ยววินาที

รัฐมนตรีผู้หนึ่งสังเกตเห็นโดรนที่หน้าต่าง แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ หรือบอกแก่ใครได้ทัน ... บัง! บัง! บัง! บัง! บัง!

สิ้นเสียงปืน กระจกแตกกระนาว ไม่มีผู้ใดรอดชีวิต แม้แต่จิ้งจก ถ้ามันยังอยู่ที่นั่น. ... โดรนสังหารปฏิบัติการเสร็จสิ้นตามคำสั่ง มันบินสำรวจดูเหยื่อ โดยการสแกนศพ ที่นอนตายเกลื่อน แต่ไม่พบศพของนายพลอรรถ มันถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จึงบินจากไป.

นายพลยุทธ กับ นายพลสิริ รู้สึกเป็นกังวลอย่างมาก ที่ภารกิจยังไม่บรรลุ และอาจส่อแววล้มเหลว.

นาท กับ เจนนี่ รอดพ้นจากการติดตามไล่ล่า จากฝ่ายตรงข้ามชั่วคราว. พวกเขาจึงฉวยโอกาส ลี้ภัย
นี้ หารถยนต์ไว้ใช้งานสักคัน ซึ่งมีวิธีเดียว คือ การขโมยรถของคนอื่น. ระหว่างปฏิบัติการก็จรวมน้ำ ทำให้
ความใกล้ชิดของพวกเขาดูดีขึ้นมาก. สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้ มีอะไรให้ชั่วคราว ต้องเอาไว้อีก.

สถานการณ์การชุมนุมของประชาชน เริ่มคลี่คลายลงเล็กน้อย ตำรวจปราบปรามจลาจล กับทหาร ทำ
การขยายพื้นที่ตรึงรอยปะทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมสองฝ่าย ให้ห่างกันออกไป จนมั่นใจว่าจะไม่ปะทะกันได้อีก.

ที่อนุสาวรีย์ หอวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อนันต์ กับ นายพลอรรถ มาถึงจุดนัดหมายก่อนหน้า ราวสาม
นาท แต่ยังไม่มีคนมารับ อนันต์เริ่มเป็นห่วงลูกสาว. แต่ทันใดนั้น รถบักจี (buggy) คันหนึ่ง วิ่งเข้ามาและ
จอดสนิท คนขับคือ นาท มีเจนนีนั่งเคียงข้างมา อนันต์กับนายพลอรรถ รีบขึ้นรถ เธอบอกกับพ่อว่า ดีกว่า
นั่งรถออล์ฟ ก่อนจะพากันออกไปจากที่นั่น ค่อยข้างทุลักทุเล.

ขณะอยู่บนรถ เจนนีบอกทุกคนว่า จะไม่มีการใช้โทรศัพท์เด็ดขาด นายพลอรรถ ต้องการติดต่อขอที่
หลบภัย จากนายทหารคนสนิท ที่อยู่นอกเมือง แต่ไม่สามารถทำได้ จึงต้องเสี่ยงนั่งรถที่ดีกว่ารถซาเล้งคันนี้
หลบไปตามทางซอกซอย ไปให้ถึงบ้านของนายทหารคนสนิทผู้นั้น.

โชคดี ที่ไปถึงเป้าหมาย โดยไม่ถูกจับได้ และเจ้าของบ้านยังอยู่. **ร้อยเอกเนวิน** ให้การต้อนรับบุคคล
ทั้งสี่ และเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าเขาควรจะทำอะไร. เขารับมอบกุญแจรถคาติแลคส์คำกันกระสุน มอบให้แก่
นายพลอรรถ. แผนการอพยพลี้ภัย จึงถูกกำหนดขึ้นในทันที และโดยด่วน ก่อนจะถูกตามจับได้.

เป็นไปตามคาด เซลิกอปเตอร์ ลำนั้น มันมาพร้อมกับขบวนรถตำรวจ ห้าคัน มุ่งตรงไปที่บ้านของร้อย
เอกเนวิน. แต่ก็เกือบเข้าไป รถคาติแลคส์คำ เพิ่งจะวิ่งออกจากบ้านไป. เสียงวิทยุคำสั่ง ให้ไล่ติดตามรถ
เป้าหมาย คือ คาติแลคส์คำ. ไม่นาน รถบักจี วิ่งไปอีกทาง จนดับสายตาไป.

การไล่ล่า ดำเนินไปได้สักพัก เมื่อออกนอกชุมชน ห่ากระสุนที่ระดมยิงไปที่รถคาติแลคส์คันนั้น มันแค่เซ
ถลาไปนิดหน่อย ยังไม่ระคายเคืองผิว รถยังคงวิ่งต่อไป จนใกล้สะพานข้ามแม่น้ำที่ชายแดน. คำสั่งระดมยิง
ชุดใหญ่ จึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อรถวิ่งขึ้นสะพานไป.

นาท พยายาม ประคองรถคาติแลค ให้ผ่านไปให้ถึงกลางสะพาน แต่ห่ากระสุนมันมามากมายเกินไป
เขาต้องตัดสินใจ ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในที่สุด ... ลี้นเสียงกระสุนปืนชุดใหญ่ รถก็พลิกหงายชนกับราว
สะพาน พุ่งละลีด ตูมมม! ตกลงไปกลางแม่น้ำ ช้าา! ...

องค์ 3

เซลิกอปเตอร์ บินวนเวียนสังเกตการณ์ครู่หนึ่ง จนแน่ใจแล้วว่า เขี่ยสังหาร ไม่รอดแน่. มันจึงบินผล
จากไป ขณะที่ขบวนรถตำรวจ มาถึง แต่ก็ไร้ประโยชน์ มันจึงเบนหัวกลับ พากันวิ่งผลจากไปทุกคัน.

รถบักจี บรรทุกคนที่แต่งตัวตลกมาสามคน วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เจนนีเป็นผู้ขับ มันเป็นแผนที่

แบบยลของเธอ ในการเบี่ยงเบนจุดสนใจ จนพ่อดี๋ นายอนันต์ และ นายพลอรรถ ไปอยู่ในที่ปลอดภัย. แต่ อนันต์ กลับรู้สึกเป็นห่วง นาท ขึ้นมาทันที.

ที่ได้สะพาน นาท ยังคงลอยคออยู่บนผิวน้ำ ที่โคนเสาสะพาน เขาพยายาม ดึงเกาะเชือกเส้นหนึ่งไว้ไม่ให้ไหลไปตามน้ำ และพาตัวเองขึ้นมาฝั่งได้สำเร็จ ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนัก นาท เดินทางด้วยเท้าเปล่า เข้าไปยังหมู่บ้าน.

เช้าวันนี้ หนังสือพิมพ์ และสถานีวิทยุ นำเสนอข่าว. ขณะนี้ รัฐบาลควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อย ดีแล้ว. การสลายการชุมนุม เป็นไปโดยเรียบร้อย แก่นนำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลถูกจับกุม นายทุนที่เป็นเพื่อน เลี้ยงแก่ฝ่ายประท้วง ก็ถูกนำตัวไปสอบสวนเช่นกัน. ส่วนผู้ก่อการ นายพลยุทธ กับ นายพลสิริ หลบหนีออก จากประเทศไปแล้ว คงเหลือแต่นายทหารได้บังคับบัญชาของเขา ที่ถูกจับกุมไว้ได้.

หลังงานเลี้ยงประกาศเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นาท กับ เจนนี่ ซึ่งนายพลอรรถ จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ. พวกเขา รู้สึกว่า เหมือนเพิ่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เกมหนึ่ง พวกเขาชนะ แต่คอมพิวเตอร์แพ้. เจนนี่ ถือโอกาสทวงถามคำตอบ เมื่อสิบปีที่แล้วว่า *สิ่งที่ผู้ชนะทั่วโลก ไม่สามารถทำได้เลย คืออะไร?* นาท ก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดี นาท จึงยอมแพ้. เจนนี่ บอกว่า นี่ก็คือคำตอบ. นาท ยอมเป็นผู้แพ้ได้ เขาทำได้ เขาจึงเป็นผู้ชนะตลอดกาล. พวกเขาสองคน หัวเราะอย่างมีความสุข.

จบ.

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:

เมื่อคืนวันที่ 19 ม.ค. 2561 ได้ฟังเรื่องราวจาก “จำฤทธิ์” รัชชโทสถฐิ์ ต้องเคช ที่ให้การแนะนำหลานชาย ที่ถูกเกณฑ์ทหารไปแล้ว ให้แจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงาน ว่าต้องการทำงาน เดินหนังสือ หน้าห้องของผู้บังคับบัญชาเบื้องสูง ผู้เขียนสอบถามว่า ทหาร มีการถ่ายทอครหัสลับกันอย่างไร ได้รับคำตอบว่า ถ้าเป็นความลับจริงๆ จะไม่ใช่สัญญาณดิจิทัล อาจใช้สัญญาณอื่น ที่ตรวจจับได้ยาก เช่น สัญญาณรหัส มอส ก็เกิดความคิดแวบขึ้นมาว่า หาก พลทหารผู้นั้น รู้รหัสลับอันตราย เขาจะมี สถานภาพอย่างไร จึงเป็นจุดประกาย ให้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้น.